



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

01 พฤศจิกายน 2567

เวียดนามเร่งการฟื้นฟูในภาคการผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมในเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยมาจากสาเหตุของพายุและน้ำท่วมในจังหวัดของภาคเหนือ อากาศที่ร้อนชื้นทำให้เกิดความแห้งแล้งในภาคกลาง รวมถึงการรุกเข้ามาของน้ำเค็มในภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากและส่งผลกระทบต่อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเวียดนาม ซึ่งจำเป็นต้องเร่งการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการผลิตและการส่งออก เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการผลิตของปี 2567

หากเวียดนามได้การแก้ไขด้านการผลิตในประเทศแล้ว การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามยังปรับตัวและเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื่อให้การส่งออกอาหารทะเลในปี 2567 ฟื้นตัวสู่ระดับ 9,500 – 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมดจะสูงถึง 5.86 ล้านตัน

ตามนาย Phung Duc Tien รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในมติหมายเลข 143/NQ-CP ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 เอกสารเลข 100/CD-TTg ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 และเอกสารเลข 108/CDTTg ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ในการกำกับและดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูผลผลิตทางการเกษตร ประสพปัญหาจากพายุและน้ำท่วมนี้ โดยเฉพาะสัตว์น้ำอย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้ดำเนินการขนส่ง วัสดุ เคมีภัณฑ์ และพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการไปยังจังหวัดต่างๆ โดยทันที เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการฟื้นฟูในภาคการผลิต

พายุยังทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อพื้นที่การประมง 2,700 แห่งในจังหวัด Quang Ninh หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 370,000 ล้านดอลลาร์ (146 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ธนาคารกลางเวียดนามและธนาคารเอกชนจึงได้มีการสนับสนุนเงินกู้และลดหย่อนดอกเบี้ยต่อชาวประมงในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูในภาคการผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันเป็นช่วงที่สำคัญในการส่งออกอาหารทะเล เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูหนาว หากช้ากว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย

ดังนั้นในจังหวัดต่างๆ จำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่นจังหวัด Khanh Hoa (ภาคใต้) ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังมากกว่า 97,000 แห่ง ซึ่งการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะใช้กระชังไม้และเหล็ก อย่างไรก็ตาม

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังคงไม่พัฒนามากนัก ยังใช้อาหารสูตรแบบดั้งเดิม รวมถึงมีจำนวนสัตว์น้ำในกรงไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่แนะนำไว้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคระบาดสูง จังหวัด Khanh Hoa จำเป็นต้องพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจังหวัดกำลังขยายรูปแบบการพัฒนาการทำฟาร์มทางทะเลที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้น สร้างเป้าหมายให้มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเทคโนโลยีสูงประมาณ 240 เฮกตาร์ (1,500 ไร่)

นอกจากนั้น นาย Nguyen Duy Quang ผู้อำนวยการกรมเกษตรและพัฒนาชนบทของจังหวัด Khanh Hoa ได้จัดการทดลองรูปแบบที่ใช้กระชังพลาสติก HDPE ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้มี 10 ครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ โดยได้ดำเนินการใช้ 16 กระชังพลาสติก HDPE ในการเลี้ยงปลาทะเลและกุ้งก้ามกราม ซึ่งได้ช่วยเพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังสามารถทนต่อคลื่นทะเลและลมแรงได้ ดังนั้น ปลาและกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงจึงเจริญเติบโตและพัฒนาได้ดี คาดการณ์ว่าในปี 2569-2570 จังหวัด Khanh Hoa จะมีพื้นที่ในการใช้กระชังพลาสติก HDPE เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ 30 เฮกตาร์ (187.5 ไร่) สำหรับ 150 ครัวเรือน

นาย Phung Duc Tien รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ระบุว่าจังหวัดต่างๆ จำเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อสนับสนุนธุรกิจ สหกรณ์ และเกษตรกรในการร่วมมือกันในภาคการผลิตและการบริโภค ในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าสัตว์น้ำ ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหในการลดต้นทุนการผลิต เช่น การปรับปรุงเทคนิคการทำฟาร์ม ลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตและการจัดการและรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะ การลงทุนและพัฒนาสินค้าอาหารทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้น อย่างเช่น เข้าร่วมโครงการ OCOP (One Commune, One Product) หรือใบรับรองฮาลาล เป็นต้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและขยายตลาดส่งออก

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สศค

พายุอาจเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 70 ปีของเวียดนาม ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้คน ทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐานทางต่างๆ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตทางการเกษตร การบริการ การท่องเที่ยวตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ เวียดนามจึงจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาเพื่อหาโอกาสในการส่งออกสินค้าต่างๆรวมถึงเพื่อเป้าหมายของปี 2567 ในการส่งออกอาหารทะเล 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามมีมูลค่าเกือบ 7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นยอดส่งออกสูงสุดตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากความต้องการจากตลาดส่งออกหลักของเวียดนามกลับมาอีกครั้ง ได้แก่ สหรัฐฯ และจีน โดยมูลค่าส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19.5 และมูลค่าส่งออกไปยังจีนและฮ่องกงมีมูลค่า 571 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 35.6 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ภาคการผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเวียดนามมีผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เวียดนามจึงต้องเร่งหน่วยงานต่างๆ ให้มีการสนับสนุนต่อจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ เช่น ให้คำแนะนำทางเทคนิค สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำและการเงิน

เพื่อตอบสนองความต้องการในการเพาะเลี้ยงและสนับสนุนเกษตรกรในการฟื้นฟูภาคการผลิต จึงต้องเร่งผลผลิตให้ทัน ต่อความ
ตอบสนอง แต่ยังคงควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการตรวจสอบ IUU จากสหภาพยุโรป และการตัดสินใจเรื่องภาษี
มาตรการตอบโต้การอุดหนุนกุ้งของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้นโดย
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สคต.ฮานอย